

กรุงเทพธุรกิจ

ราคา 15 บาท

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 18 ฉบับที่ 5955

<http://www.bangkokbiznews.com>

LEARNING CORNER

● **อบรมภาษาอิตาลีเรียน** ... ภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมภาษาอิตาลีเรียน สำหรับบุคคลภายนอก ระหว่างวันที่ 22 มกราคม-1 เมษายน 2548 ทุกวันจันทร์-พุธ และศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น. **ประกอบด้วยหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 1, 2 และ 3** นอกจากนี้ยังมีเปิดหลักสูตรพูดอิตาลีเรียน ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง **19 มกราคม 2548** หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2164473

● **มฟล. ตั้งพิพิธภัณฑ์สุเมอเม่น้ำโขง** ... มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหลวง จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อภยธรรมสุเมอเม่น้ำโขง สร้างแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุและผลงานวิจัยอภยธรรมสุเมอเม่น้ำโขง โดย **รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ** อธิการบดี มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งว่า เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมศิลปวัตถุและผลงานวิจัยเกี่ยวกับอภยธรรมสุเมอเม่น้ำโขงทั้งหมด **เพื่อใช้ในการศึกษาและเชื่อมโยงศิลปะ อภยธรรมและวัฒนธรรมของสุเมอเม่น้ำโขงทั้งหมดเข้าด้วยกัน**

โดยจะปรับปรุงอาคาร ในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งเป็นที่ถาวรสำหรับการอนุรักษ์และจัดแสดงใช้ชมรมภาค 2 ด้านภาพและริมน้ำตั้งแต่ปี 2548-2549 เป็นเวลา 2 ปี คาดว่าเปิดให้บริการได้ในสิ้นปี 2549 ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์การภายในมหาวิทยาลัยซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 2548 คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2549 **จนใช้งบประมาณทั้งสิ้น 60 ล้านบาท**

● **ม.รังสิต จับมือ 3 ม.จีน** ... ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยจูกองส์ มหาวิทยาลัยภาษาซิงกิง และ

มหาวิทยาลัยเจ้อหมิน จัดโครงการบัณฑิตเอกภาษาจีน 2 ปีปริญญา **น.ส.กัญจน์เฝ้า สุชาวอินทร์** ทั่วมหาวิทยาลัยภาษาจีน ม.รังสิตเปิดเผยว่า โครงการ 2 มวก 2 มีผลผลิตบัณฑิตเอกภาษาจีน จากปริญญา 2 สถาบัน **โดยจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน** โดยให้นักศึกษาภาควิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 ถึง 2 ปี จากหนึ่งมหาวิทยาลัยต่อที่จีน 2 ปี เช่นเดียวกันคือ ให้นักศึกษาจีนเรียนที่จีน 2 ปี และเรียนต่อที่ ม.รังสิต 2 ปี โดยจะเริ่มรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548

สำหรับนักศึกษาที่สนใจไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เพราะทางสถาบันจะปูพื้นฐานให้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้ภาษาจีนในการสอน **ทั้งยังเป็นโปรแกรมที่ทันสมัยให้การฝึกงานเป็นวิชาบังคับ** และมีการทำสภามติเป็นภาษาจีน

นอกจากนี้ยังสอนวิชาคอมพิวเตอร์ภาษาจีนเป็นวิชาบังคับ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถพิมพ์จดหมายจีนเป็น และสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาจีนได้ ถือเป็นกรปูพื้นฐานก่อนไปที่กวดต่อที่ประเทศจีน

● **มทท. มทร.มอดุมศึกษา** ... สำนักงนคณบดีกรรมการมอดุมศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน **มทท.มอดุมศึกษา ครั้งที่ 1 - University Fair 2005** ซึ่งเป็นงานนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม การเรียนการสอนโดยระบบ E-learning และงานสัมมนาวิชาการ และแนวหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย **จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 มกราคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์** ในงานจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-439-4600 ต่อ 6202